

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75 /TTXT-TM

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 3 năm 2022

V/v mời tham gia các hoạt động hưởng ứng
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
năm 2022.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 5754/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Văn bản số 266/SCT-QLTM ngày 21/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

Nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

Hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 theo kế hoạch nêu trên được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả và có nhiều ý nghĩa đối với người tiêu dùng, đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đến với từng người dân, du khách và toàn cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng và phát triển các phương thức, thói quen, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 sẽ được đăng thông tin quảng bá miễn phí trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên Báo Lâm Đồng, trên ấn phẩm dalat-info, Website <https://dalat-info.gov.vn> của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia vui lòng gửi bản đăng ký, bản cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng (theo mẫu) về trước ngày 20/3/2022.

Để có cơ sở tuyên dương các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều hoạt động hướng đến người tiêu dùng. Trung tâm, kính đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 về Trung tâm để gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Phòng xúc tiến Thương mại.

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (tầng 1)

Điện thoại: 0263.3510556; Anh Võ: 0777478868

Email: phongxuctientmdl@gmail.com

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, TTTT;
- Trang Website TTXT;
- Lưu: VT, XTTM.

GIÁM ĐỐC



Dương Quốc Anh